

เดือน	บุคลากร	พหุศีกาย	รับรวม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน													
กิจกรรมส่วนงาน	คำสั่งการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ 174/2566 เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกาชาดแห่งประเทศไทย (ศปท. ยศท.) ประจำปีงบประมาณ 2567	1. ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของกาชาดแห่งประเทศไทย (ศปท. ยศท.) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ครั้งที่ 29 พฤศจิกายน 2566 2. ส่วนงานทพท. และพิจารณา กิจกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนงาน ปีงบประมาณ 2567	1. รมรด์ภายในฝ่ายตลาด ไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และพนักงาน (No Gift Policy) 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตในไลน์กลุ่มฝ่ายตลาด	1. รมรด์เรื่องความชัดเจนช่องทาง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การแจ้งเบาะแสและการรายงานผล เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการ ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	1. เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ศปท. ยศท. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบ วัฒนธรรมสุจริต 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ การต่อต้านทุจริตในไลน์กลุ่มฝ่ายตลาด	1. ตอนตัวชี้วัด OIT ข้อ O8 และ O9 ของ ฝ่ายตลาด 2. ปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญของ กำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และพนักงาน (No Gift Policy)	ฝ่ายตลาดอินบ็อกซ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity Assessment : OIT)	1. ฝ่ายตลาดตรวจเรื่องความชัดเจนช่องทางผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2. ส่งเสริมการกำกับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติตามภารกิจใน กรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม (Compliance) ภายในฝ่ายตลาด	1. เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ศปท. ยศท. เรื่ององค์กรคุณธรรม 2. นำส่งไฟล์ข้อมูลและรูปภาพของฝ่าย ตลาดเพื่อมอบบันทึกเรื่ององค์กรคุณธรรม	1. สอบแบบวัดการรับรู้ค่านิยมสุจริต พันธกิจและพฤติกรรมในการต่อต้าน การทุจริตของพนักงาน ยศท. 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการแจ้ง เบาะแสและการรายงานผลเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ	1. สอบแบบวัดการรับรู้ค่านิยมสุจริต พันธกิจและพฤติกรรมในการต่อต้าน การทุจริตของพนักงาน ยศท. 2. ประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการแจ้ง เบาะแสและการรายงานผลเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ	1. มีการกำกับดูแลหน่วยงานให้ ปฏิบัติภารกิจในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ และ จริยธรรม (Compliance) 2. ส่งเสริมให้มีระบบบริหาร จัดการภายในที่เป็นองค์กร คุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้													
														รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต	รายงานการดำเนินงานของบุคคลต้นแบบ ด้านวัฒนธรรมสุจริต		
														- เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน ศปท. ยศท. ครั้งที่ 2/2567 และเข้าร่วมในประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ	- ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน (No Gift Policy)	- ประชาสัมพันธ์ช่องทางความชัดเจนช่องทางผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	- ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน (No Gift Policy)	- ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน (No Gift Policy)	- ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน (No Gift Policy)	- ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน (No Gift Policy)	- ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน (No Gift Policy)	- ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน (No Gift Policy)	- ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน (No Gift Policy)	- ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน (No Gift Policy)	
														3	9	11	9	15	9	13	9	8	5	5	4
														3	9	11	9	15	9	13	9	8	5	5	4
														3	12	23	32	47	56	69	78	86	91	96	100